

Số: 02 /CD-UBND

Thái Bình, ngày 22 tháng 02 năm 2018

CÔNG ĐIỆN

Về việc đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ
sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH *điện:*

- Các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

Thời gian trước và trong những ngày Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (sau đây gọi là các sở, ngành, địa phương) đã tích cực, nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về các nhiệm vụ trọng tâm trong dịp Tết, phục vụ nhân dân đón Tết cổ truyền trong không khí đầm ấm, vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đối với người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo... được triển khai thực hiện kịp thời, thiết thực; nhiều tổ chức, cá nhân đã có những nghĩa cử tốt đẹp giúp đỡ hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn đón Tết vui xuân; tổng số tiền chăm lo Tết Mậu Tuất 2018 cho các đối tượng chính sách, người có công và hộ nghèo đạt gần 120 tỷ đồng (446.300 suất quà) tăng 11 tỷ đồng so với Tết Đinh Dậu 2017. Thị trường hàng hóa phục vụ Tết khá phong phú với giá cả ổn định. Tổ chức thành công Chương trình nghệ thuật Chào xuân 2018 và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhân dân đón Tết, vui Xuân. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, cảnh quan môi trường được quan tâm hơn. Công tác bảo đảm an toàn giao thông được tăng cường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; toàn tỉnh duy trì thành tích 6 năm liền không có tiếng pháo nổ, không đốt và thả đèn trời trong dịp Tết...

Tuy nhiên, trong những ngày Tết vẫn còn hiện tượng hàng hóa nhập lậu, hàng kém chất lượng trên thị trường; vi phạm quy định an toàn giao thông còn diễn ra ở nhiều nơi; vấn đề vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn hóa tại các lễ hội, điểm du lịch cần được tiếp tục chấn chỉnh.

Để thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ ngay sau đợt nghỉ Tết, nhất là những nhiệm vụ quan trọng của năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương trong tỉnh tập trung triển khai ngay các công việc sau đây:

1. Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đề cao trách nhiệm, nêu cao quyết tâm phấn đấu ngay từ những ngày đầu năm mới; chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành

thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2018, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, khắc phục tình trạng trì trệ trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm thực hiện thắng lợi và toàn diện các mục tiêu đã đề ra. Từng sở, ngành, địa phương hoàn thành xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2018 theo từng quý, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê tỉnh trước ngày 05/3/2018 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Cục Thống kê tỉnh xây dựng kịch bản tăng trưởng của tỉnh năm 2018 theo từng quý, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/3/2018; tiếp tục nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải pháp thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0; thực hiện chủ trương xã hội hóa nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức đầu tư; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường thu hút đầu tư, nhất là các doanh nghiệp lớn, có tiềm lực và uy tín để đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ và đô thị hướng ra phía biển, tạo nền tảng quan trọng để hình thành Khu kinh tế Thái Bình theo Quyết định số 36/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tập trung chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, thủy sản, trọng điểm là triển khai thực hiện tốt 5 hướng đột phá trong sản xuất nông nghiệp; trước mắt, thực hiện tốt công tác chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân hoàn thành gieo cấy lúa vụ Xuân trong khung thời vụ tốt nhất, bảo đảm đúng cơ cấu giống và thời vụ; tích cực phòng, chống dịch bệnh, không để phát sinh các dịch bệnh nguy hiểm, chú trọng tái đàn đàn gia súc, gia cầm; phát huy truyền thống Tết trồng cây, triển khai tốt kế hoạch trồng và bảo vệ rừng năm 2018; nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các cơ chế, chính sách về hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, khuyến khích tập trung, tích tụ đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, quy mô lớn và các cơ chế, chính sách hỗ trợ bảo quản, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm nông sản.

4. Sở Công thương tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành công thương và các chương trình khuyến công, khuyến thương đã được phê duyệt; chủ động phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn của Trung ương trên địa bàn; tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ một cách thực chất những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh; phối hợp với Sở Tài chính kiểm soát giá các mặt hàng thiết yếu; theo dõi sát tình hình xuất, nhập khẩu, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thúc đẩy các hoạt động xuất khẩu hàng hóa của tỉnh, nhất là các mặt hàng nông sản; tăng cường quản lý thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả, kém chất lượng; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các điều kiện kinh doanh và an toàn cháy nổ của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, cơ sở chiết nạp gas trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố nắm chắc tình hình lao động, việc làm sau Tết và các chế độ, chính sách đối với người lao động; tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp bảo đảm vệ sinh, an toàn lao động tại các doanh nghiệp, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp; tập trung thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 05/02/2018 về

tăng cường thực hiện Đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Y tế tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là các dịch có nguy cơ bùng phát trong mùa Đông- Xuân, phấn đấu không để các dịch bệnh nguy hiểm xảy ra; thực hiện tốt Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 29/01/2018 về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2018; tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm, nhất là tại các lễ hội và các cơ sở kinh doanh du lịch; bảo đảm nhân lực, thuốc và trang thiết bị, phương tiện khám, chữa bệnh, phục vụ nhân dân.

7. Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo Thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra các đơn vị kinh doanh vận tải bảo đảm an toàn kỹ thuật các phương tiện, chất lượng dịch vụ phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân mùa lễ hội; thực hiện tốt Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 10/01/2018 về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2018; Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các huyện, thành phố thực hiện nghiêm việc giải tỏa, tháo dỡ các vật cản giao thông tĩnh, các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, hành lang an toàn giao thông, gây cản trở và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên các tuyến đường trên địa bàn, nhất là những nơi diễn ra lễ hội Xuân; chú trọng duy tu bảo dưỡng các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý.

8. Sở Tài nguyên và Môi trường: tăng cường kiểm tra, đôn đốc các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt, khai thác cát trên sông và cửa biển, quản lý và sử dụng đất, bảo đảm đúng quy định và phù hợp với tình hình của địa phương; xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc kịp thời báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý các địa phương không chấp hành đúng quy định của tỉnh.

9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các địa phương chỉ đạo tổ chức lễ hội theo tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn; giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; phát triển các hình thức, sản phẩm, dịch vụ du lịch gắn với các lễ hội; đẩy mạnh tuyên truyền văn hóa lễ hội, văn hóa tín ngưỡng; tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm minh những hành vi tiêu cực tại các lễ hội. Thực hiện nghiêm việc không sử dụng ngân sách nhà nước vào việc tổ chức lễ hội; đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân thực hành tiết kiệm trong tổ chức lễ hội.

10. Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời mọi hoạt động chống phá, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tiếp tục triển khai kế hoạch tấn công, trấn áp các loại tội phạm; phòng ngừa cháy, nổ, nhất là tại các nơi tổ chức lễ hội Xuân; huy động lực lượng tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn, phân luồng, không để xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên các tuyến trọng điểm; bảo đảm an ninh, an toàn trong vận tải hành khách dịp sau Tết và mùa lễ hội; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, đặc biệt là ở địa bàn nông thôn.

11. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Thái Bình chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, niềm tin và quyết tâm ngay từ những ngày đầu của năm mới.

12. Các đơn vị tăng cường chỉ đạo, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, khẩn

trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên, đặc biệt là những công việc tồn đọng, chậm tiến độ do nghỉ Tết, những công việc và thủ tục trực tiếp liên quan đến sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và Nhân dân. Không tổ chức du xuân, liên hoan, chúc tết làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính. Không sử dụng xe công đi lễ hội trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ. Lãnh đạo các cơ quan, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.

13. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: chủ động, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao; trước mắt, tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp theo các đề án đã được phê duyệt; thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường và bảo đảm an toàn giao thông theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện tốt công tác tuyển quân 2018 theo kế hoạch.

14. Các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2018 đã đề ra.

15. Ủy ban nhân dân tỉnh phủ kêu gọi các Hiệp hội ngành nghề, cộng đồng doanh nghiệp, các doanh nhân và toàn thể Nhân dân tranh thủ thời cơ, khắc phục khó khăn thách thức, tổ chức lao động sản xuất, đầu tư, kinh doanh có hiệu quả, vươn lên làm giàu cho mình và cho xã hội. Yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước các cấp biểu thị quyết tâm đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và Nhân dân khởi nghiệp sáng tạo, sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Nhận Công điện này, yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện. Giám đốc, Thủ trưởng sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi tình hình thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Chủ tịch và các PCT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các tổ chức đoàn thể tỉnh;
- Như Kính gửi;
- Lãnh đạo, CV VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.



CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Diên